

GẶP MẶT, CHÚC TẾT...

(Tiếp theo trang 1)

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng và cho biết, đây là năm đầu tiên tình tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân Hàn Quốc với mong muốn tri ân và cung cấp thông tin giúp các nhà đầu tư Hàn Quốc hiểu hơn về môi đất, con người, nhất là cơ hội hợp tác đầu tư cùng thành công tại Thái Bình trong thời gian tới. Chia sẻ về những kết quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp của 25 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đồng chí cho

rằng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh về vị trí địa lý, hạ tầng kết nối, tài nguyên, nguồn nhân lực hoàn toàn có thể có sự hiện diện nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Hàn Quốc để đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh. Buổi gặp mặt, chúc tết các doanh nghiệp Hàn Quốc vừa làm nóng ấm thêm mối quan hệ giữa các doanh nghiệp với tỉnh, đồng thời là dịp để tỉnh cung cấp đầy đủ thông tin cho các nhà đầu tư Hàn Quốc khảo sát, tìm hiểu, đầu tư, triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thái Bình cam kết sẽ đồng bộ hóa tất cả các điều kiện thu hút đầu tư hấp dẫn, minh bạch, thuận lợi nhất và có những cơ chế, chính sách

hỗ trợ, khuyến khích đầu tư cho các nhà đầu tư Hàn Quốc, trong đó có hỗ trợ các thủ tục nhập cảnh, thủ tục đầu tư, bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc, sẵn sàng tháo gỡ mọi khó khăn trong quá trình hoạt động tại tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong các đại biểu, doanh nhân Hàn Quốc tiếp tục tuyên truyền, quảng bá về các cam kết, hỗ trợ, ưu đãi trong thu hút đầu tư của tỉnh tới bè bạn, đồng tác cùng đầu tư vào Thái Bình.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn lãnh đạo các cục, vụ của Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương đã hỗ trợ tích cực giúp tỉnh trong hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào

tỉnh những năm qua, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tình nhiều hơn nữa trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, bước sang năm mới Nhâm Dần 2022, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc các doanh nghiệp, doanh nhân Hàn Quốc an khang, thịnh vượng và gặt hái được nhiều thành công trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và nhà đầu tư dự án Ohsung Vina Thái Bình đã phát biểu khẳng định tỉnh Thái Bình có môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi và có rất nhiều tiềm năng để cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc nghiên cứu, đầu tư và thành công.

TỔNG DƯ NỢ CHO VAY...

(Tiếp theo trang 1)

đạt hơn 931 tỷ đồng. Để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát với 345 thành viên ban đại diện hội đồng quản trị các cấp đã tham gia thực hiện kế hoạch kiểm tra, đạt 100% kế hoạch đề ra. Trong năm 2021, các thành viên ban đại diện hội đồng quản trị các cấp kiểm tra được 8 lượt huyện, thành phố, 141 lượt điểm giao dịch xã, 406 lượt tổ tiết kiệm và vay vốn; đối chiếu được 2.866 lượt hộ; đồng thời, phối hợp với

các đoàn thể nhận ủy thác kiểm tra, đối chiếu trực tiếp được 45.950 khách hàng vay vốn với số tiền 1.702.847 triệu đồng, đạt 51,39% tổng số khách hàng và 51,38% tổng số tiền còn dư nợ.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã góp phần thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế

- xã hội của tỉnh, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Để việc triển khai thực hiện các chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ mang lại hiệu quả cao, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh bổ sung vào kế hoạch ghi tín dụng hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của hệ thống Ngân hàng CSXH; xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết cho từng quý; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 36-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 06 và Chỉ thị

số 40-CT/TW của Ban Bí thư; đổi mới công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho thành viên ban đại diện Ngân hàng CSXH các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn. Đồng chí yêu cầu các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh chỉ đạo các đoàn thể kiểm tra, giám sát, hướng dẫn tổ tiết kiệm và vay vốn, các hộ vay sử dụng vốn vay đạt hiệu quả cao; tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao; phối hợp đồn đốc, xử lý kịp thời nợ quá hạn...

THÁI THỤY

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Sáng ngày 21/1, huyện Thái Thụy tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tới dự.

Năm 2021, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 song huyện Thái Thụy đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng, các xã, thị trấn thực hiện tốt phong trào thi

đua yêu nước, góp phần quan trọng tạo động lực để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua đã thu hút sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đặc biệt, trong năm 2021 huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua

và đạt được những kết quả tích cực, tiêu biểu như phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn huyện, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh như dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái, dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình...

Năm 2022, huyện Thái Thụy tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo

của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp giữa chính quyền sự MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng cả về nội dung và hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với các nhiệm vụ chính trị, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân...

TRẦN TUẤN

Gặp mặt lưu học sinh nước ngoài nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Chiều ngày 21/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức gặp mặt, chúc tết lưu học sinh Lào, Campuchia, Mô-dăm-bích và Hàn Quốc đang học tập. Mặc dù có sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán, sinh hoạt nhưng trong năm học qua, các lưu học sinh luôn nỗ lực học tập, nghiên cứu, tích cực học tiếng Việt và hòa nhập văn hóa Việt Nam. Nhiều

Bình hiện có hơn 400 lưu học sinh Lào, Campuchia, Mô-dăm-bích và Hàn Quốc đang học tập. Mặc dù có sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán, sinh hoạt nhưng trong năm học qua, các lưu học sinh luôn nỗ lực học tập, nghiên cứu, tích cực học tiếng Việt và hòa nhập văn hóa Việt Nam. Nhiều

lưu học sinh đã đạt thành tích cao trong học tập, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của nhà trường.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận thành tích của Trường Đại học Y Dược Thái Bình cũng như các em lưu học sinh đạt được

trong năm học qua. Đây là năm thứ hai liên tiếp các lưu học sinh không thể về nước do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ở lại đón tết tại trường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, tạo mọi thuận lợi để các lưu học sinh có thêm hiểu biết về truyền thống văn hóa, tết cổ truyền của Việt Nam, đồng thời làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

HỒNG QUÂN

Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo

Cùng với công tác nắm tình hình, lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tuyên truyền, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 13 vụ liên quan đến 35 đối tượng vi phạm về pháo nổ, thu giữ 24.26kg pháo nổ các loại; trong đó đã khởi tố 5 vụ/10 đối tượng, xử lý hành chính 7 vụ/20 đối tượng, phạt tiền gần 60 triệu đồng, xử lý khác 1 vụ/5 đối tượng. Cùng với công tác đấu tranh, lực lượng Công an tỉnh còn đẩy mạnh công tác vận động, thu hồi số lượng lớn pháo nổ các loại. Để giữ vững thành tích và phần đầu năm thứ 10 không có tiếng pháo nổ trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Thái Bình đã mở đợt cao điểm thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

(Luật số 14); Nghị định số 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo từ ngày 27/12/2021 đến ngày 15/2/2022. Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Luật số 14 và Nghị định số 137 của tỉnh, Công an tỉnh đã vào cuộc quyết liệt với các biện pháp đồng bộ, linh hoạt nhằm đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo. Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, trong đó trọng tâm là Luật số 14 và Nghị định số 137, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc phối hợp với lực lượng công an đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.

Thời điểm này, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các huyện, thành phố đang tập trung triển khai đồng bộ các

biện pháp công tác để tuyên truyền, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm về pháo. Công an các xã, phường, thị trấn tăng cường bám địa bàn cơ sở, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như thông qua sinh hoạt chi bộ, họp tổ dân phố, thôn hay đến từng gia đình người dân để lồng ghép nội dung ngăn chặn, phòng ngừa pháo nổ với kỷ cam kết. Đến nay, 100% các hộ dân trên địa bàn tỉnh đã ký cam kết thực hiện nghiêm quy định về quản lý, sử dụng pháo. Cùng với tuyên truyền trực tiếp, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị in hàng chục nghìn tờ rơi, tờ gấp có nội dung Nghị định số 137; cách phân biệt pháo hoa và pháo nổ để cấp phát cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

Thượng úy Nguyễn Duy Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Từ đầu tháng 1/2022 đến nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức 3 buổi tuyên

truyền tại các trường học, thu hút hơn 400 lượt giáo viên, học sinh tham gia. Với sự bùng nổ công nghệ thông tin, nhất là các ứng dụng mạng xã hội như zalo, facebook... như hiện nay khiến hoạt động mua bán pháo ngày càng tinh vi, khó kiểm soát. Trong khi đó, học sinh là nhóm đối tượng chưa nhận thức đầy đủ về pháp luật nên dễ vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Qua tuyên truyền giúp học sinh nhận cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật; đồng thời mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh trở thành tuyên truyền viên tích cực thông tin cho gia đình và cộng đồng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật để đón tết cổ truyền trong bình yên, hạnh phúc.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Sơn, Trưởng Công an xã Thụy Xuân (Thái Thụy) cho biết: Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với cán bộ biên phòng thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Làm việc với Trường Đại học Thái Bình

Sáng ngày 21/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Trường Đại học Thái Bình về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Năm 2021, Đảng ủy Trường Đại học Thái Bình thường xuyên nắm vững và quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng để đề ra các chương trình, kế hoạch và những giải pháp cụ thể có tính đột phá nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, chú trọng vai trò quản lý,

điều hành của các đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung công tác kiểm tra đảng viên và chi bộ kết hợp với công tác thi đua, khen thưởng. Bên cạnh đó, bảo đảm đoàn kết nội bộ và chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, người lao động. Giữ vững an ninh, an toàn trong nhà trường.

Về kết quả đào tạo, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 song nhà trường đã hoàn thành 100% tiến độ đào tạo các học phần lý thuyết, 85% tiến độ đào tạo học phần thực hành, các lớp đại học khóa 6 ra trường đúng thời hạn, 9 chuẩn đầu ra kèm theo là 9 chương trình đào tạo đại học đang được rà soát, làm mới.

Năm 2022, với chủ đề "Nâng cao năng lực đội ngũ, chuyển đổi số toàn diện và quản trị đại học hiệu quả", Trường Đại học

Thái Bình đã đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trong đó thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, thành lập chi bộ sinh viên; xây dựng các đề án phục vụ sự phát triển của nhà trường.

Sau khi nghe 16 ý kiến của các đại biểu liên quan đến cơ chế, chính sách và cơ sở vật chất để phát triển nhà trường trong năm 2022 và những năm tới, kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Trường Đại học Thái Bình tập hợp thành các văn bản, tờ trình báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục động viên, khuyến khích cán bộ, giảng viên tham gia các lớp học, khóa học nâng cao trình độ, chuyển môn nghiệp vụ; đồng thời, tiếp tục giải bó, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

DẶNG ANH

KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

quyết liệt tổ chức khám bù, khám vét đối với những thanh niên chưa thực hiện khám tuyển nhằm nâng cao số lượng dự phòng, để phòng trường hợp cần thay thế và bảo đảm công bằng, bình đẳng trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Đối với 5 địa phương còn thiếu chỉ tiêu, huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kiên quyết yêu cầu mỗi địa phương phải hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Từ nay đến ngày giao quân, huyện chỉ đạo các địa phương quản lý chặt chẽ, nắm chắc đi biến động, làm tốt công tác động viên tư tưởng cho thanh niên và thân nhân. Ban CHQS huyện phối hợp hoàn thiện quy định, chính xác thủ tục hồ sơ nhập ngũ cho thanh niên, quan tâm kê khai đầy đủ để bảo đảm thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho thân nhân chiến sĩ sau khi nhập ngũ. Huyện chủ động chuẩn bị sớm, kỹ lưỡng các điều kiện, đặc biệt là an ninh trật tự và an toàn phòng, chống dịch Covid-19

cho lễ giao nhận quân, dự kiến tổ chức ngày 16/2.

* Chiều ngày 21/1, đoàn kiểm tra công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của tỉnh do đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 tại huyện Kiến Xương.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển quân song cấp ủy, chính trị do đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 tại huyện Kiến Xương.

GIAO BAN CÔNG TÁC BÁO CHÍ...

(Tiếp theo trang 1)

hiện đại; chú trọng thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phân bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trung ương tại Thái Bình đã có trên 1.000 tin, bài, ảnh, tác phẩm truyền hình phản ánh các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,

công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao vai trò, đóng góp của các cơ quan báo chí, xuất bản trong tuyên truyền, định hướng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

tốt. Dự kiến từ ngày 22 - 27/1 Kiến Xương sẽ xuống lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của huyện Kiến Xương, yêu cầu huyện tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, bám sát cơ sở, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh. UBND huyện, Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo, phân công cụ thể từng thành viên, kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ các xã, thị trấn, trong đó tập trung vào những xã chưa hoàn thành chỉ tiêu. Tiếp tục làm tốt công tác khám bù, khám vét, phối hợp tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú, giao lưu gặp mặt tặng quà để ngày giao quân thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Hiệp đồng chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương tổ chức giao nhận quân đúng nghi lễ, bảo đảm an toàn, nhanh gọn.

TÁT ĐẠT

TÁT ĐẠT



Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tuyên truyền các quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đến đoàn viên, học sinh.

tăng cường về các huyện, thành phố. Với phương châm "đi từng nhà, gõ từng nhà, rà từng người, nhân khẩu", lực lượng công an chú trọng nắm tình hình, di biến động dân cư, nhất là các trường hợp trở về từ các địa bàn biên giới, tập trung tuyên truyền, vận động và ký cam kết nhiều đợt đối với các đối tượng trước đây từng có hành vi vi phạm pháp luật về pháo để phòng ngừa, ngăn chặn. Hoạt động này là trọng tâm tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ và có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, cùng với

sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành, lực lượng công an Thái Bình đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp như tham mưu cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng thời phối hợp với viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân các cấp tiến hành truy tố, xét xử công khai các vụ vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng pháo; huy động tối đa lực lượng về địa bàn cơ sở để tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trước, trong và sau tết.